

## สาวที่ยังไม่มีแฟน...ต้องอ่าน วิธีจีบหนุ่มให้ได้ผล(แบบเนียนเนียน)

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ค. 2552

สาวที่ยังไม่มีแฟน...ต้องอ่าน

วิธีจีบหนุ่มให้ได้ผล(แบบเนียนเนียน)

ก่อนอื่นต้องทำใจก่อนว่า เกิดเป็นหญิงนั้นลำบากแท้ จะจีบผู้ชายก่อนก็ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรม มันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าจะจีบผู้ชายแบบ ฝรั่งเศสหรืออีก ประมาณ 100 ปี หรือต้องรุ่นหลาน จึงจะพอทำได้ แต่รุ่นคุณนี่ต้องใช้วิธีสมัยเก่า ไปก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ผู้หญิง หลายๆ คนทำได้ผลมากนั่นคือหนักแล้ว อั้นดับต่อไป ก็คงต้องบอกว่า ถ้าคุณเป็นคนสวย น่ารักอยู่แล้ว ห้ามจีบผู้ชายเด็ดขาด คุณแค่เลือกอย่างงเดียว เพราะคุณสวย มักจะได้รับ อดี จากผู้ชายอยู่แล้ว ว่าสวยแต่ไม่ฉลาด สวยแต่นิสัยไม่ดี เป็นต้น อยาริไปจีบเค้าเสียๆ เดี่ยวจะกลายเป็นว่าสวยแถมอ้อร้อ (ศัพท์ยุคหิน) ที่ตัวละครมัดระวีงคือ ห้ามจีบ บุคคลต่อไปนี้

1. ครูบาอาจารย์
2. เด็กรุ่นน้อง
3. ญาติ
4. คนที่เค้าประกาศตัวว่ามีเมียแล้ว หรือจะแต่งงานเร็ววัน
5. แฟนเพื่อนสนิท (เพื่อนห่างๆ ไม่เป็นไร)
6. คนแก่ อายุ คราวพ่อ

ถ้า OK ก็อ่านต่อไปนะคะจะได้เริ่มจีบกันซะที

**1. เมื่อบึ่งผู้ชายสักคน** อันดิมแรกต้องรวบรวมข้อมูล หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจ ว่าไม่เข้าข่าย 6 หัวข้อข้างบนแล้วละก็ หาข้อมูล ว่าใครเป็นใคร ทำงาน หรือเรียนอยู่ที่ไหน ชอบทานอะไร มีเพื่อนเป็นใคร บาง ผู้ชายที่เราสนใจ บึ่งใครอยู่หรือเปล่า รับรองว่าเค้าไม่บึ่งคุณแน่ๆ ไม่งั้นคงไม่ตอ้งจีบเขาให้เสียเวลา

**2. เริ่มกระบวน** การเห็นหน้า บ่อยๆ คลายๆ กับวิธี ผู้ชายจีบผู้หญิง ต้องกะเกณฑ์เวลาที่เหมาะสม ทำให้เค้าเห็นหน้า แต่มีข้อแม้นิดหนึ่งว่า จะให้ผู้ชายรู้ตัว ไม่ใช่เป็นอันขาด ว่าเราสนใจเขา เพราะนี่คือตัวปัญหา มันเกี่ยวเนื่องกับ สังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงจีบผู้ชายไม่ได้ ต้องใช้วิธีจีบแบบ ลับๆ เท่านั้น ซึ่งวิธีแรกคือว่า ผู้ชายรู้ตัวเมื่อไหร่ เค้าจะหนีสุดขั้วโลกเมื่อนั้น วันที่เขารูตัว คือวันที่คุณออกหัก หลายๆ คนที่พลาด เพราะลืมนึกถึงข้อนี้ ใช้วิธีขี้นกบินพอสดี จนเขารูตัว ปรากฏว่าหยาหน้าไปเลย หลายๆ คนอาจถามว่าทำไม ลองถามเพื่อนผู้ชายของคุณสิ  
ถ้าขี้นกบิน ก็ฟังต่อ ผู้ชายที่โดนผู้หญิงจีบ ก็เหมือนกับ คนไร้ความสามารถ จีบผู้หญิงไม่เป็นหรือไง รู้ถึงไหน อายุถึงนั้น เกิดผู้หญิงหลุดปากไป ว่าดอกเสียวเข้มสะพานโกลน นี่สุดแสนจะอับอายเลยเชียว ในหมู่เพื่อนฝูง เดินผานใครๆ ก็จะซุบซิบ ว่าเรศ หลอนคนนั้นจัง แหม ว่าอีกว่าไอ้ที่มันหมิ่นไม่รูตัวหรือไง ชุลๆ จะนั่นสักคณูที่สุขออย่า ให้เขารูตัว วิธีการก็คือ การแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่สนใจเขาเลย เราจะไม่ไปหา หรือไปหา เพราะจำเป็นจริงๆ เท่านั้น อย่าซื้อของฝาก ส่งการศที่เปิ่นนัย ว่ามันชอบเธอ คุณจะเริ่มแสดงว่าสนใจเขาก็ต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าเขาสนใจคุณแล้วเท่านั้น มันยากก็ตรงนั้นแหละ เพราะคุณกลัวถูกแย่ง เลยรีบแสดงตัวเร็วเกินไป ขอแนะนำว่า ควรตอบสนองไมตรี กลับคืน หลังจากได้ติดต่อสัมพันธ์ ในฐานะเพื่อนร่วมห้อง ร่วมงานนี่ ควรใช้เวลา ราวๆ 1 ปี นานกว่า ผู้ชายที่ 2-3 เดือนก็ปฏิภากรขึ้นต่อไปได้แล้ว

**2.1 หลังจาก ปฏิภากรณ เห็นหน้า** ได้ราวๆ 2 เดือน (ช่วงนี้ ห้ามสบตหรือหันไปมองเขาเด็ดขาด มองได้แค่ดวงตา) เมื่อเค้ารู้สึกคุ้นๆ หน้าเรา สังเกต ว่าเวลาเดินสวนหากัน เขามองคุณหรือเปล่า ก็ให้เริ่มปฏิภากรณ สบตา น่ารักๆ หอมสังข์ให้เค้าก่อนเด็ดขาด หลังจากได้รับการสังข์ม จากเขาก่อน ในหนึ่งและ (ผ่านไป 2-3 ครั้ง) ก็ให้คุณ ยิ้มในดวงตา (เท่านั้น) บอกแล้วว่าต้องแบบเนียนมาก ต้องให้เค้ารู้สึกว่าคุณน่ารัก (ส่วนยิ้มในตาทำใจ) คุณจะบอ ผู้ชาย มีทั้งจีบเล่นจีบ จริง ขอแค่เขาคิดจะจีบคุณเล่นๆ ก็ถือว่าประสพ ผลไปขั้นหนึ่ง โดยการที่เขาสังข์มให้คุณ ครบ 4 ครั้ง ก็ให้เริ่มยิ้มตอบ ถ้า 4 เดือนแล้วเค้ายังไม่ยิ้มให้คุณ แสดงว่า ความหวังเหลืออยู่ ทารายต่อไป ทรายนี้เป็นตัวสำรองแล้วกัน นี้อีสสาเหตุ ที่ว่าทำไม การเริ่มที่เพื่อนนั้นยากกว่าเยอะ เพราะพอเป็น เพื่อนกับบับ คุณขามขอ 2 ได้เลย ยิ้มกันได สบายใจอยู่แล้ว

**2.2 ้วยความรัก สร้างความสัมพันธ์** วิธีที่แนะนำเนียนที่สุด คือการขอความช่วยเหลือ ก็แล้วแต่คุณว่าจะให้ช่วยอะไร แต่ต้องแนบนเนียน ว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆ จะช่วยแปล ช่วยหาข้อมูล ช่วยออกแบบ ใจทั้งนั้น ช่วยสืบ ช วยๆๆ ประโยชน์คือ คุณจะได้เวลาเอาสนใจคนหรือเปล่า คุณเอาไม่สนใจคน เค้า จะหาวิธีเลี้ยงไปเอง หรืองานยากๆ เค้าจะไม่อยากช่วย ถ้าเค้ายินดีช่วย คุณก็ถือโอกาส ไทรูตามงาน ตามไป หรือบอว่าเค้าเก่งใจ งาน นี้จะพาไปเลี้ยงตอบ แทน โอย ตามมาอีกสารพัด ที่จะประสานไมตรีคุณ จนกว่า คุณจะพาเขาไปเลี้ยง ได้สัก 2 มื้อในหนึ่งและ จึงจะเริ่มขอ 3

**3. แสดงตัวเอง** หลังจาก คุณเริ่มสัมพันธ์ไมตรี ถึงขั้นว่า ติดต่อกันบ่อยครั้งมากขึ้น (เค้าโทรมาชวน นะ ไม่ใช่คุณโทรไปชวน ยกเว้นขอความช่วยเหลือ) อย่าลืมว่าผู้ชาย ต้องการการแสดงความสามารถอยู่แล้ว ขอความช่วยเหลือให้เหมาะกับที่เค้าถนัด นะครับ คุณจะพบว่า ผู้ชายเค้าจะมองหางานสิ่งบางอย่างในตัวคุณ ถ้าคุณสวย น่ารัก ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง แต่คนสวยที่คนนั้นก็มียะเยอะเพราะเลือกมาก เออแต่ใจดีเอว หากคุณไม่สวย คุณก็ต้องมีอะไรที่เด่นๆในหัว เช่น ร่ารวย นามสกุล ดั่งเรียนเก่ง คุณต้องมกิดูดา คุณมีอะไรเด่น หน้าไม่สวย แต่หุ่นดี ก็อาจจะได้ แต่ถ้าที่กล่าวมาไม่มีสักอย่าง สิ่งที่คุณพอจะมีได้ คือ นิสัยดี รับผิดชอบ เข้มแข็งแบบผู้หญิง อย่าลืมว่าผู้ชายไม่ชอบ ผู้หญิงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. พุดมาก 2. พุดเสียงดัง 3. พุดแต่เรื่องของตัวเอง 4. อวดรวย อวดโน่น อวดนี่ 5. เค้าก็เจ้าการ 6. ชิงอ่อน 7. ขี้นกบิน สิ่งที่ต้องแสดงให้เขาเห็นคือ คุณเป็นคนที่มีหลักการ มีควมรับผิดชอบ ใจกว้าง คือ ไม่ ทั้งเจ็ดข้อข้างบนนะจะ ด้วยอายุสักอันแล้วกัน คุณเป็นคนไม่ขี้นกบิน คือใจกว้าง เห็นเขาคงผู้หญิงต่อหน้าก็ทำเฉยๆ สุนหาดี แต่ในใจอาจจะรู้สึก คุณก็จะทำให้เค้าทั้ง ว่าคุณให้อิสระแก่มาก นานับถือ (แต่พอแต่งงานแล้ว ก็ออกไปเลย ว่า คุณไม่ชอบคนชชช เวลาอานข่าว เจอคนโดนตักจู้ ก็บอว่า ถ้าเป็นคุณ คุณก็ทำ ) แต่อย่าบอกเขาตอนนี้แล้วกัน

**4. กำจัด คู่แข่ง** ต้องอาศัย วิชามารชวยด้วยบุงส่วนนะจะ ถ้าคุณจีบเขาจริงๆ เป็นผู้หญิงที่ยอมเสียเปรียบเป็นธรรมชาติ คนผู้ชายมากเกินความจำเป็นก็ถูกประณาม แต่ที่ผู้ชาย มีแฟนหลายคนถือเป็นเรื่องเท ผู้ชายที่เอาสนใจคุณ เค้าก็เล็งไวหลายๆ คนเหมือนกัน ฉะนั้น คุณต้องกำจัดคู่แข่ง ให้เหลือเพียงคุณคนเดียวไว้ได้ 1. หลังจากทราบบว่าเค้ามีแฟนเป็นใครบ้าง ก็ให้เริ่มปฏิบัติกร ใสความระแวงให้กับเขาคงผู้หญิงคนนั้น โดยการวานพี่ชาย น้องชาย หรือเพื่อนนอกกลุ่ม ไปตามต้อผู้หญิงคนนั้น แล้ว จิตจากให้เขาเห็น ว่าผู้หญิงที่เอาสนใจ หนะมีแฟนแล้ว หรือว่าสนใจคนอื่น เนื่องจากคนที่คณมีงั้นนั้นไม่รูว่าคณชอบเขา คุณก็สวามรดูจะใส่ไฟได้เต็มที่ เช่นว่า มีเพื่อนฉนอยคน คนหนึ่งหยาหัวไปเลย ได้ข่าวว่าไปบึงสาว ฝากตามจีบอยู่ หลอนก็มีใจจว รุสึกจะซื้อ ..... เรียนอยู่ที่..... (ดูสิหน้าเราให้ดี) แลแกลงจัดจก เจอเพื่อนคุณแถวๆ หนาลีฟท ระหว่างคุณเดินอยู่กับบุงคุณ ทักทายว่า เฮยหยาไปไหนมา ได้ข่าวว่าจีบสาว ติดยั้ง เพื่อนคุณก็ตอ้งตอบ ว่า ไปทานข้าว มา 2 ครั้งแล้ว (ความจริง ก็ทักทั้งเพ) อูบิุงคุณ มีเรื่องใดทะเลาะกับแฟนคนโน้นนั่นนอ นหาเรื่องเดือดร้อนหรือเปล่าละเนี่ย 2. ฝากเพื่อน โทรไป ตอว่า ผู้หญิงคนอื่นของเขา (ตอ้งฝากเพื่อนผู้หญิงนะจะวันดี) 3. วานเพื่อนสืบ เรื่องราว ว่าเค้าคบกันที่ไหน แล้วจัดฉากเสริม ว่าคณเดินอยู่คนเดียว แล้วเจอพวกเค้า คุณไม่สะทสะททาน ทักทายปกติ ห้าม ควงผู้ชายให้เขาเห็นเด็ดขาด ไมว่าจะเพื่อนซี้ พี่ชาย ผู้ชายจะขี้นกบินใจเหมือนกันนะ

**5. ขึ้นทดสอบ** มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทดสอบ ความรักระหว่างคุณทั้ง 2 กันบ้าง ว่าเค้าสนใจคุณมากน้อยแค่ไหน เช่นคบกันมา 2 ปีแล้วคายังไม่มีที่หาเลยวจะเอาเงิ่งงกันแน่ หรือว่าจะคบไปเสียเวลาเปล่า ก็ตอ้งทดสอบกันหนอยว่าเค้าคิดกับเรามากแค่ไหน เค้าเห็นเราเป็นตัวสำรองหรือตัวจริง อันนี้ตอ้งใช้ความใจกลา กลาใจกลาเสีย ไม่หักสะบั้นกันเลยก็ตอ้งได้เขา 100 % โดยการใสศาคฤการทะเลาะที่อาจจจะเกิดขึ้นเป็นประจำ จดประเดินให้ใหญ่ขึ้น จนคุณตอ้งหาหน้าไปจากเขาสัก 1 อาทิตย์ ใจแข็งไม่รับโทรศัพท ไม่เปิดประตู ไม่ขึ้นรถเขาไป และที่สำคัญตอ้งไม่พูด เคนนิตนี้คุณก็จะรู้เลยวาคาหนีคุณไปเลยหรือว่ารักคุณจริง ถ้าเค้าบ่นวอายุยาเป็นคนไม่มีเหตุผล ก็ให้แถงว่าเหตุผลนะมี แต่ตอนนั้นพูดไม่ได้ รอให้สบายใจกว่านั้นแล้วค่อยพูด

**6. หวงคุณได้มีโอกาส** อธิบายให้เขาได้ฟัง (คือเค้าขี้นก) คุณก็เปิดประเด็นว่าไปบึงเอิญเห็นเขาเดินกับผู้หญิงที่สวยกว่าคุณ เลยคิดว่าเขาต้องติดสัมพันธ์กับคุณแน่ๆ เลยตอ้งขอเวลาหาใจดูวจะอูบโดยไม่มีเขาได้หรือไม่ เขาก็ตอ้งบอว่าเอาอไรมาพูด ไม่จริง ไม่จริง คุณก็ใช้จิงหว่าหน้าตาไม่จริงมีอะไรมายืนยันไหมหะ รับรองหมอนอิงไปเลย คือถ้าไม่จริงเราก็คควรจะลงเอยได้แล้ว เขารออะไรอยู่หะ ผ่านข้อนี้ไปได้ คุณก็รู้แล้วว่าเขาคิดขี้นกกับคุณ

**7. ไม่ตอ้งท้อ** ผ่านข้อ 6.มาได้แสดงว่าคณมีความไว้วางใจจะแนบนอนแล้ว เหลือแต่เพียงว่ามีอะไรเค้าจะพร้อมที่จะไปรู้จักญาติๆ คุณ หากคณหาให้เค้าไปรู้จักกับที่บ้านคุณได้ แสดงว่า 90 % คือเค้าเป็นของคุณแล้ว เพราะผู้ชายจะไม่อยากสหาพอมฝ่ายหญิง หากเป็นกรูบิุงเล่นๆ เคนนิตกรูชว นเซน ปัดเทอมนี้จะไปเที่ยวบ้านเราบ้าง ที่บ้านอยากกรูจัก เพราะเราเอาให้บุงบองๆ ถ้าเค้าไม่ยอมไป เขาก็จะบอว่าไม่พร้อม ยังงี้แสดงวาคาไม่รักคุณจริง เตรียมถอยห่างไว้ได้เลย

ที่เหลือเป็นเรื่องของคุณเองคะ  
ที่สำคัญที่สุดคืออย่าใจอ่อนมีอะไรๆ กับเค้าก่อนเด็ดขาด เพราะไม่งั้นคุณจะไม่มีความหมาย 5 ไปได้เลยคะ

นอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอ

